

น้ำและแผ่นดินกับสิ่งแวดล้อมของชีวิตไทย

..... ระบุ สาคริก

เมื่อกล่าวถึงสิ่งแวดล้อม คงละไว้ในที่เข้าใจว่า เป็นสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงน้ำกับสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจที่มีต่อน้ำคงไม่หยุดอยู่เพียงนั้น หากควรมีความรู้ลึกที่สืบเนื่องจากน้ำไปถึงมนุษย์ซึ่งเป็นเหตุเป็นผล กำหนดการคงอยู่และไขว่ประโยชน์จากน้ำอย่างสำคัญด้วย

ชีวิตมนุษย์เกิดมาก็มีธรรมชาติ เป็นผู้ให้กำเนิด การดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงจึงจำเป็นต้องมีธรรมชาติเป็นพื้นฐานรองรับอย่างผืนไม้ได้ ดังนั้นแต่ละบุคคลที่อยู่ในสังคมจึงควรมีความรู้ลึกที่ตระหนักได้ถึงความสำคัญของธรรมชาติอยู่ภายในจิตสำนึก หากขาดสิ่งนี้น่าจะหมายความว่า บุคคลผู้นั้นขาดความเป็นมนุษย์ภายในรากฐาน

ในอีกด้านหนึ่ง บุคคลใดที่สามารถตระหนักได้ ย่อมรู้ได้ว่าตนเองมีหน้าที่ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งระบบให้สามารถอยู่และ เป็นฐานตนเองได้อย่างมั่นคง

ภายในระบบธรรมชาติ น้ำเป็นรูปหนึ่งของสสารที่พบได้ทั่ว ผสมกลมกลืนอยู่กับทุกส่วน ไม่ว่าจะในอากาศ ในพื้นดินและหิน ในต้นไม้และในระบบนิเวศของป่า แม้ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ที่มีชีวิต ส่วนในกระแสน้ำซึ่งมีน้ำแยกส่วนออกมาให้เห็นรูปลักษณะได้ชัดเจน เช่นลำธาร แม่น้ำ หนองน้ำ และทะเล ก็เป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นโดยมีระบบธรรมชาติเป็นฐาน จึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในระบบนิเวศธรรมชาติด้วย หากเป็นส่วนที่เกิดจากการกระทำโดยมนุษย์ไม่ ธรรมชาติทั้งระบบจึงเป็นแม่บังเกิดเกล้าของน้ำ

ในเขตร้อนของโลก เช่น เมืองไทย น้ำจึงเป็นพื้นฐานความอุดมสมบูรณ์ที่เห็นได้เด่นชัด ทำให้พืชพรรณทั้งหลายที่สนองประโยชน์ชีวิตมนุษย์และภูเขี้ยวฉวม แร่ธาตุต่าง ๆ ก็มีมาก อากาศก็สดชื่น และธรรมชาติยังให้ภาพทัศนที่สวยงาม เป็นอาหารใจ คนในต่างถิ่นต่างแสวงหาสิ่งเหล่านี้ในดินแดนเขาไม่ได้ จึงวางแผนใช้ผลผลิตในค่านจักรกลซึ่งฝ่ายคนทำขึ้น นำมาขายยื่นให้เพื่อล้างสมองให้หันไปนิยม เขา แล้วก็เชิญเขาเข้ามา เป็น ทูตคารอง เมือง

คนในท้องถิ่นเองต้องกลับความคิด หันไปนิยมสิ่งก่อสร้างโดยพวกเขา เห็นอกว่าธรรมชาติของเราเอง แล้วก็ตั้งหน้าทำลายคนในชุมชน เชื้อชาติ ศึกษากันซึ่งอยู่ห่างไกลสิ่งเหล่านี้มากกว่าด้วยกระแสซึ่งเขานำมาให้เห็นกระแสน้ำ เขาคิดว่าธรรมชาติซึ่งถือเป็นสิทธิและ เจ้าของของเราเอง

กรณีนิคมการสร้าง เขื่อน เป็นตัวอย่างสำคัญ โดยอ้างว่าผลิตกระแสไฟฟ้า หาได้มองได้ในของระบบการใช้ไฟฟ้าไม่ว่า เพื่อสนองผลประโยชน์ของเราหรือของใครซึ่งเราไป เชิญเขา เข้ามาเอง เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกทำให้ด้อยไปจากเดิม ทำให้หน้าเอา เพียงเหตุผลซึ่ง เป็น เมล็ดอกออกมาอ้างเพียงอย่างเดียวว่า ไฟฟ้าไม่พอ หากสามารถหวนกลับไปมองสู่ได้ในของปัญหา จะต้องพบได้แน่ๆ เครื่องไฟฟ้าซึ่งเป็นของนายทุนในระ เพลิดต่างชาติก็ขายได้มากขึ้น แถมไป เชิญระบบ เศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมต่างชาติ เข้ามาใช้กันอย่าง เบิกบาน เช่นศูนย์การค้า อาคารบ้านเรือนแบบวัฒนธรรมต่างถิ่น โรงงานซึ่งมีชนต่างถิ่นถือสิทธิพล เป็นสิ่งสนใจคนต่างชาติต่างถิ่นอย่างยิ่ง จึงทำให้ชีวิตคนท้องถิ่นนั้น ไม่มี เหลือไว้ เป็นความหมายที่ควรภูมิใจ ธรรมชาติ เขื่อนน้ำก็เสื่อมโทรมลงไป เพราะ เหตุพื้นฐานดังกล่าว และแทนที่จะสำนึกได้ กลับนำมาอ้าง

ว่า เลื่อมโทรมแล้วต้องไม่ให้เกิด ไม่ให้ฟื้นตัวได้ นั่นคือ คิดสร้าง เชื้อนทับลงไป เลย โดยมีได้เจสียัวใจว่า มาตุภูมิของน้ำจริง ๆ มันคืออะไร และอยู่ที่ไหน ต้องการสร้าง เชื้อน เพื่อรองรับน้ำ แต่กลับคิดว่าสายพ้อแม่ของน้ำที่แท้จริง จึงว่าได้ว่า เป็นการหวังน้ำแต่เพียงเปลือกนอก ในที่สุด หลังการสร้าง เชื้อนแล้วจะค่อย ๆ พบว่า น้ำในเชื้อนจะเหือดหายไป แม่ชีวิตเราก็ตายแล้ว เชื้อนซึ่งเป็นวัตถุก่อสร้างก็ค่อย ๆ ผุพังไปตามกาล นั่นคือการสูญเสียที่ใหญ่หลวงของคนท้องถิ่นเอง ผู้ที่ตกอยู่ในสภาพค้อยภูมิปัญญา เพราะรากฐานการศึกษาซึ่งอยู่ในจิตใจ ตกอยู่ใต้อิทธิพลวัฒนธรรมของคนต่างชาติต่างถิ่น

ชนรรมชาติ เคยอยู่บนฐานชนรรมชาติและ เป็นมาได้ช่วยตนเอง แต่มีมนุษย์ผู้ซึ่งค้ำหนึ่งมาจากต่างถิ่นโดยมีแผนฉกฉวยโอกาสอยู่เบื้องหลัง กับมนุษย์ซึ่งเป็นฝ่ายเจ้าของท้องถิ่นผู้ซึ่งตกอยู่ในภาวะค้อยภูมิปัญญา ลงมือทำลายของ ของเราเอง เพื่อสนองความต้องการของเขาอย่างนิยมชมชื่น ดังเช่นที่นำมาอ้างว่า ไม่เช่นนั้นเราก็จริญตาม เขาไม่ทัน ซึ่งจริง ๆ แล้วก็คือการ เจริญทางวัตถุที่ขาดความ เจริญด้วยปัญญานั้นเอง

ทำให้สิ่งแวดล้อมชนรรมชาติ เปลี่ยนสภาพมา เป็นสิ่งแวดล้อมในค้ำนสิ่ง วัระคิษฐ์ ซึ่งมีฝ่ายวางแผนผลิจ้องเอา เปรียบเพื่อประโยชน์ตนเอง ในยุคปัจจุบันสิ่ง เหล่านี้ครอบงำความคิดเขาวชนหนักขึ้นกว่าคนรุ่นก่อน มรดกตกทอดซึ่งมอบกันต่อมาและต่อไปอีกสู่คนรุ่นหลังก็คือการทำลายตัว เองจนไม่มีอะไร เหลือมันเอง ที่บรรพบุรุษซึ่งแม่คนรุ่นเราหรือรุ่นไหนก็ตาม ใค้มอบไว้ให้กับลูกหลานอย่างหลงงุมิใจ หรือมิดนั้นก็มิมีการพูดถึงมรดกตกทอดกันอีกแล้ว เช่นชนรุ่นนี้ที่ไม่ปรึกษาพุกว่าลูกหลานจะอยู่บนผืนดินแน่นนี้ได้อย่างไร แต่กลับใช้เงินที่กอบโกยมาได้ ไปแสวงหาที่อยู่ในต่างประเทศ เพราะรู้ที่อยู่แก่ใจตนเอง

สิ่งซึ่งได้กระทำมาแล้ว ไม่ว่าจะ เป็นน้ำ ไฟฟ้า หรืออะไรก็ตาม ขณะนี้มันเกินพออยู่แล้ว หากนำมาสนองความต้องการชีวิตไทยจริง ๆ ทั้งระบบซึ่งควรมีพื้นฐาน เป็นของไทยเอง และส่วนเกินซึ่งเข้าใจว่าปัจจุบันมีมากกว่าส่วนพอคิ มันไป เสี่ยงระบบผลประโยชน์ต่างชาติต่างถิ่น การประกาศนโยบายเป็นนิคักคิ นโยบายสิ่งออกกคิ ขณะที่ชีวิตไทยยังขาดความ เป็นไทและขาดมากขึ้น นั่นคือการนำเอาทั้งชาติทั้งชุมชนไปขายเอาเงินจากคนต่างชาติที่หอบ เงิน เข้ามาซื้อค้ทั้งชีวิตและมาตุภูมิซึ่งควรคิถือว่า เป็นที่สุดแล้วของความ เป็นไทยที่แท้จริง

คงต้องกล่าวอย่างทำใจได้ว่า เมื่อไทยสิ้นคิคิ สังคมไทยยอม เปลี่ยนเปลลง ไปสู่การสิ้นชาติสิ้นแผ่นดิน ยิ่งขึ้น เป็นสัจธรรม แต่หากใครคิคิได้คิควรแสดงออกซึ่งการต่อสู้ เพื่อรักษาธรรมะให้มิดอยู่ในสังคมโดยหน้าที่ของแต่ละคน มิดนั้นแล้ว ชีวิตที่ เกิดมาย่อมไร้ค่าไร้ความหมายโดยปริยาย.